

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๘ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรื

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อเสนอ ดังนี้

## ด้านเศรษฐกิจ

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) ให้กระทรวงคมนาคมประสานสายการบิน และร้านค้าปลอดภาษีต่าง ๆ เพื่อนำสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปจำหน่ายเพื่อเป็นการขยายตลาด นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เช่น แจกแผ่นพับโฆษณาสินค้า OTOP ในท่าอากาศยานและบนเที่ยวบิน พร้อมทั้งจัดระบบการสั่งซื้อและรับสินค้า ที่สะดวกโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้โดยสาร เช่น ให้สามารถสั่งซื้อสินค้าบนเที่ยวบินและรับสินค้าได้ ณ ท่าอากาศยาน ปลายทาง หรือบริการส่งสินค้าถึงบ้าน

## ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและประเด็นภารกิจสำคัญสำหรับส่งต่อรัฐบาลต่อไป ตามกรอบระยะเวลา (Roadmap) การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ และต่อมานายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดส่งแผนฯ ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป (ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการที่ยังไม่ได้จัดส่งแผนฯ ตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เร่งจัดส่งแผนฯ ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยด่วน

๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ ทุก ๓ เดือน ส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓ (จิตตา) ๔๔๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th